

## Tham gia cùng với trên 550.000 người dùng trên thế giới đã hoàn thành trên năm triệu học phần

BMJ Học tập cung cấp phương pháp nhanh và hiệu quả cho các nhân viên y khoa để họ kiểm tra kiến thức và cập nhật những phát triển mới nhất trong ngành y học

Bao gồm nhiều chủ đề về lâm sàng và phi lâm sàng, BMJ Học tập cho phép người dùng khám phá hàng trăm học phần tương tác của trên 70 lĩnh vực chuyên ngành

BMJ Học tập là một chương trình tiên phong về giáo dục y khoa liên tục chuyên ngành, độc lập và dựa trên bằng chứng (CME)/phát triển chuyên môn liên tục (CPD) và được trên 50 tổ chức cấp chứng chỉ và viện chứng nhận ở trên 40 quốc gia.



### BMJ Học tập cung cấp:

- Các học phần do các chuyên gia quốc tế viết dựa trên những bằng chứng cập nhật nhất được kiểm tra chéo, độc lập
- Trên 1.000 học phần gồm các thông tin về chuyên môn chính, độ dài và chủng loại, các kết quả học tập và nhận xét của người dùng để giúp bạn lựa chọn nội dung phù hợp nhất
- Các kịch bản lâm sàng cho phép bạn kiểm tra kiến thức trong thực hành
- Có thể in các chứng chỉ sau khi hoàn thành các học phần làm bằng chứng đã học

“BMJ Học tập đã giúp tôi thực hiện các biện pháp dự phòng trong mùa dịch cúm và chuẩn bị tài liệu học tập cho các đồng nghiệp và sinh viên y khoa”

Cán bộ y tế, Georgia



### Học tập linh hoạt:

BMJ Học tập cung cấp một loạt các học phần khác nhau phù hợp với phương pháp học từng cá nhân.

**Đúng thời điểm** - những học phần này trình bày cho bạn những yếu tố cần thiết về các điều kiện hàng ngày một cách chính xác và rõ ràng, cách học hiệu quả bạn có thể bổ sung cho chuyên môn của mình

**Tiền sử ca bệnh có tương tác** - sử dụng phương pháp khám bệnh thực tế trong các điều kiện khác nhau, những học phần này giới thiệu bạn từ các vấn đề và đưa ra các câu hỏi để kiểm tra kiến thức của bạn và hướng dẫn bạn các khía cạnh học tập chính.

**Đọc, phản ánh, trả lời** - Những học phần này liên quan đến một bài báo trong Tạp chí BMJ và bao gồm một phần câu hỏi kiểm tra bạn hiểu về vấn đề chính bài báo đề cập đến.

**Các câu hỏi nhiều lựa chọn** - các học phần này được liên kết với một bài báo trong các số tạp chí của BMJ và bao gồm nhiều câu hỏi để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về vấn đề chính mà bài báo đề cập.

**Các học phần đa phương tiện** - Cung cấp cơ hội để kiểm tra kiểm tra bằng hệ thống nghe, nhìn và hoạt hình



## Một kinh nghiệm học tập cá nhân và theo yêu cầu

Khi bạn truy cập vào, bạn sẽ nhìn thấy trang chủ của BMJ Học tập đã được cá nhân hóa dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Một danh mục các học phần gợi ý sẽ được trình bày dựa trên chuyên môn của bạn, chuyên khoa và quốc gia. Bạn có thể cập nhật thông tin của bạn bất kỳ lúc nào trên phần thanh công cụ “Cập nhật thông tin chi tiết” trên đầu của trang chủ.

Khi bạn bắt đầu học 1 học phần, bạn có thể dừng hoặc tải khởi động bất kỳ lúc nào, việc này sẽ làm việc học của bạn dễ dàng hơn và phù hợp với bạn trong hoàn cảnh bạn có lịch trình bận rộn.



## Lựa chọn các học phần học tập dễ dàng

**Tìm kiếm** - bạn có thể sử dụng thanh công cụ tìm kiếm để gõ chủ đề hoặc từ khóa mà bạn quan tâm. Nó sẽ trình chiếu cho bạn một danh sách các học phần mà phù hợp với chủ đề tìm kiếm của bạn.

**Trình duyệt** - bạn có thể sử dụng “trình duyệt theo chuyên khoa” chức năng để xem tất cả các học phần có sẵn, sắp xếp theo vần chữ cái và theo nhóm chủ đề chính. Khi bạn xem qua các học phần, bạn có thể thêm vào trong BMJ Danh mục của bạn để làm sau này.

**Lựa chọn từ các “gợi ý của bạn”** - Bạn sẽ xem một tập hợp các học phần lựa chọn của bạn trên trong chủ BMJ Học tập của bạn. Những học phần này sẽ thiết kế cho bạn dựa trên chuyên môn, chuyên khoa và quốc gia của bạn



## Giữ các bản ghi trực tuyến về việc học tập của bạn trên BMJ Danh mục

BMJ Danh mục giúp bạn theo sát và ghi lại việc phát triển chuyên môn trực tuyến của bạn. Bạn sẽ tự động nhận được Danh mục của bạn, có thể xem từ trang chủ cá nhân của bạn.

BMJ Danh mục cho phép bạn thêm, lọc và tải báo cáo và các chứng chỉ. Nó tại điều kiện cho bạn quản lý các hoạt động phát triển của bạn thân và chuẩn bị cho đánh giá dễ dàng

“BMJ Học tập đã giúp tôi cập nhật kiến thức tới hầu hết các hướng dẫn gần đây. Tôi càng thực hành nhiều, tôi càng có nhiều lợi ích và cập nhật được nhiều kiến thức. Nó phản ánh trực tiếp rõ ràng trên nghề nghiệp của tôi từ việc tự tin khi khám bệnh nhân cũng như đưa ra các dịch vụ chuẩn, thực chứng cho bệnh nhân”

Emad Eltayeb A Eltoum  
Bác sỹ nội trú, Ả rập- Xê út

## Cần sự giúp đỡ để bắt đầu?

Truy cập vào BMJ Trung tâm Dữ liệu  
[bmj.com/company/bmj-resources](http://bmj.com/company/bmj-resources)

Nơi bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cho người dùng, các video hướng dẫn và các nội dung cập nhật mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về việc truy cập của bạn, hãy liên hệ qua email tới [support@bmj.com](mailto:support@bmj.com)